



เจอกันอีกครั้งที่ เกมนี้ก็สามารทำได้เลย แต่หากล้มกระดานเปิดเกม
นี่ “มุมที่ 5” ว่างการ เล่นกันใหม่ ล้านเปอร์เซ็นต์ที่ฝ่ายจัดการจะต้องเจอคือ
กีฬาจับตานอกเหนือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรืออาจจะไม่ได้ควบคุมเลย
จากงานกีฬาอื่น ๆ แล้ว ว่างการ ว่างการทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ โชติ
นั่นในเรื่องของคนกับ ว่างการ ว่างการใหม่แต่สนใจกีฬามานาน ที่ได้สัมผัสท่าน
ตำแหน่งงาน และ สไตล์เป็นคนตรง ๆ ง่าย ๆ ใครในวงการกีฬาได้เคยรู้
เรื่องของนโยบาย ยัง ว่างการ ว่างการเปรียบเทียบก็บอกได้ว่าดีกว่า
น่าสนใจ ว่างการ ว่างการสรรหาผู้จัดการกองทุน เสนาบดีกระทรวงนี้ที่ผ่านมายะเยะ ว่างการ “ปลัดโชติ”
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีสมัคร 2 ท่าน แต่หลัง มองเรื่อง ที่สปอร์ต หรือ สถานีโทรทัศน์กีฬา ของ

การประชุมอนุฯ สรรหา 27 พ.ค.
ข่าวแจ้งว่า 1 ในผู้สมัครไม่ผ่านการ
พิจารณาคุณสมบัติต้องหลุดไป
และล่าสุดศุกร์ที่ผ่านมา ถึงเวีย
นบุญโต 1 คนที่เหลือเตรียมเข้าสู่
กระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ตามที่ได้
นัดหมาย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนอนุกรรมการสรรหาจะพิจารณา
ความเหมาะสม แต่ปรากฏว่า ได้มี



พิชัย ฑุนทหวิช



โชติ ตรายุ



สุากร ตันทลททท

การเลื่อนกระบวนการนี้ออกไปเป็นวันที่ 4 มิ.ย. ว่างการ ว่างการ
คราวที่น่าสนใจคือ มีกระแสล็กพักก่อนหน้าว่า “ต้อง
ล้มกระดานเพื่อรอล้านใหม่” ก็ต้องแล้วแต่คณะอนุฯ
จะพิจารณาว่าอย่างไร ว่างการ ว่างการแต่ถ้าจะให้มองเรื่องตรงนี้
เลือกเลยก็ดี แม้คนชื่อ “สังเวีย” จะด้อยเรื่องภาษา
อังกฤษที่เปิดสอบที่ตั้งเกณฑ์ไว้สูง (เท่าที่คิดได้ ก็ไม่รู้
จะเอาภาษาไปใช้อะไรนักหนาเพราะไม่ใช่กองทุนนานา
ชาติ) แต่ว่าก็เด่นเรื่องงานกองทุน เพราะเล่นกีฬามา
ตั้งแต่เล็กจนโต ทำงานอยู่ กทท.ก็ตั้งแต่เล็กจนโต และ
เคียงคู่ทำกฎหมายกองทุนมาตลอด ซึ่งถ้าผู้คัดสรรเล่น

กระทรวงซึ่งได้มอบหมายให้ กทท.บริหารได้อย่าง
แตกฉานว่า ถ้าจะดีควรจะต้องเดินหน้าพัฒนา ให้เป็นที่
พึ่งพาของหน่วยงานกีฬา องค์กรกีฬา สมาคมกีฬา อย่าง
แท้จริง ไม่ใช่แค่พัฒนาที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเดิม แต่
เตรียมยกระดับสู่ที่วิดิจิตอลประเภทช่องภาคบริการ
สาธารณะ เพื่อรองรับกฎกติกา กสทช.ที่วางไว้ เรื่องการ
ถ่ายทอดกีฬาเต็มที ว่างการ ว่างการเรื่องนี้ปลัดยัมไปพูดไปเพราะ
มั่นใจ เนื่องจากมีรุ่นพี่อย่าง สุากร ตันทลททท เลขธิการ
กสทช. ซึ่งสนิทมากกว่าค่อนข้างชีวิต อยู่ใกล้ ๆ กันมา
ตลอด ว่างการ ว่างการการเมืองสนุก ๆ ก็กำลังรอชมว่า ท่านใดจาก

พรรคใดจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ และมีการคาดกันว่า หากจะเป็นคนจากพรรคภูมิใจไทยมานั่งเก้าอี้นี้ ตัวบุคคลน่าจะเป็นสตรี แต่ไม่ได้ชื่อ “คุณช่อ” (ยา) ส่วนหากว่าได้คนมาจากพรรคพลังประชารัฐก็น่าจะเป็นชาย-จากชายทะเล ประสาเราแค่ติดตามเรื่องการเมืองไปวัน ๆ ก็ปวดหัวกับการสู้ขอกัน ฉะนั้นขอพึ่งไปลุ้นไปเรื่อย ๆ ด้วยดีกว่า

❑ พิชัย ชุณหะวัณ ประธานจัดงาน เชิญร่วม



สังเวียน บุญโต

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2019 โอลิมปิก เดย์” เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 8 มิ.ย.นี้ สมัครได้ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจิว, ไปรษณีย์ไทย, เทลโก้ โลตัส ณ จุด One Stop Service ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง

จังหวัด ดูรายละเอียดหรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือทางคอลเซ็นเตอร์ 0-2262-3456 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/olympicdayth/ โดยผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อวิ่ง พร้อมเหรียญที่ระลึกโอลิมปิก, ประกาศนียบัตรจากไอโอซี พร้อมสิทธิในการลุ้นของรางวัลอีกมากมาย เชิญขอรับ ❑

ก๊วยชอน

ไต่ยั้งเดือด-แต่งสัญญาบังคับหญิงสาว

เมียทหารพรานนราชา ตร.ซีปม-เป็นสายข่าว

นราธิวาสระอุอีก คนร้ายแต่ง
ผู้หญิงสวมสัญญาคลุมหน้าซี
เจยย.บุกจ๋อยยง □ อ่านต่อหน้า 6

● ไต่ยั้งเดือดต่อ ต่อจากหน้า 1

สาวลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนดับคาแวง
ชายอาหารที่จะแฉ กระสุน 9 ม.ม.เข้าหน้าอก
หัวไหล่รวม 3 นัด ตร.มุงปมเป็นเมียทหาร
พราน และเป็นสายให้ทหารซีปมกลุ่มผู้ก่อ
ความไม่สงบ นอกจากนี้ยังตั้งปมเรื่องผู้สาว
ด้านกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจ้งข่าวบ้าน
พื้นที่ 3 จว.ได้พร้อม 4 อำเภอสงขลาเร่งลง
ทะเบียนซิมมือถือตามโครงการ “2 แชะ
อัตลักษณ์” ภายในเดือนต.ค.นี้ หวังแก้
ปัญหาบ่มป่วนได้

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ร.ต.ท.ธีรศักดิ์ เกรือคำ รองสารวัตร
(สอบสวน) สภ.จะนะแฉ จ.นราธิวาส รับแจ้ง
เหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิง ใช้อาวุธปืน
บุกยิงผู้หญิงเสียชีวิต ที่บริเวณเพิงขายอาหาร
หน้าบ้านเลขที่ 89 บ้านริ่ง หมู่ 3 ต.ผดุงมาต
ร.อ.จะนะแฉ จ.นราธิวาส เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30
พ.ค. จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมพ.ต.อ.วรศักดิ์
เกิดสวัสดิ์ ผกก.สภ.จะนะแฉ เจ้าหน้าที่กอง
พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่
ทหาร และตำรวจจำนวนหนึ่ง

ในที่เกิดเหตุ พบศพนางชอุษา ใต้หะ
อายุ 34 ปี ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วน
ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างห้องเย็บยา อ.จะนะแฉ
นอนจมกองเลือดอยู่บริเวณเพิงจำหน่าย
อาหาร สภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด
9 ม.ม. ที่บริเวณหน้าอก 2 นัด และหัวไหล่
1 นัด รวม 3 นัด นอกจากนี้ยังพบปลอก

กระสุนปืนขนาด 9 ม.ม. ตกอยู่ 3 ปลอก
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ มีคนร้าย
2 คนจู่โจมจู่โจมคนแบบผู้หญิง ไม่ทราบ
ชื่อ สี และแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพาหนะ โดย
คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิง ด้วย
ชุดอัญญา มีผ้าคลุมผมปิดบังใบหน้า มาจอด
ที่บริเวณเพิงจำหน่ายอาหารที่ผู้ตายนำอาหาร
มาจำหน่ายที่บริเวณเพิงหน้าบ้านพักของเพื่อน
จากนั้นคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายลงจากรถ ทำที่
เลือกซื้ออาหาร เมื่อสบโอกาสจึงชักปืนยิง
ผู้ตาย 3 นัดซ้อนจนเสียชีวิตคาที่ ก่อนจะหลบ
หนีไป

พ.ต.อ.วรศักดิ์เปิดเผยว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้ 2 ประเด็น คือ เรื่องผู้สาว และปัญหา
ความมั่นคงซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้สูง
เนื่องจากผู้เสียชีวิตจดทะเบียนสมรสกับทหาร
พรานนายหนึ่ง ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิต
ยังเป็นสายข่าวให้เจ้าหน้าที่ทหารในการซี
เบาะแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้าย
อาจสร้างความโกรธแค้นให้กับกลุ่มผู้ไม่หวัง

ดีจึงบุกยิงเสียชีวิตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป

ด้าน พ.อ.ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษก
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากเหตุรุนแรงด้วย
ระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุรุนแรง
มักใช้ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้จดทะเบียน
อย่างถูกต้อง เป็นสัญญาณในการจู่โจม
ระเบิด ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการขับ

เคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สส.กปต.) ประสานความร่วมมือกับคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
และหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทาง
ควบคุมซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการดำเนินการ
สำนักงานกสทช.ได้พัฒนาระบบลงทะเบียน
ซิมการ์ดที่เรียกว่า 2 แชะ อัตลักษณ์ขึ้น เพื่อ
รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียน
เปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของชื่อ
ไม่ทราบ

“กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือและเชิญ
ชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา
ลงทะเบียนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ณ
จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
จุดให้บริการย่อยของหน่วยงานสังกัดกรม
การปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ที่มีสัญลักษณ์ 2 แชะ อัตลักษณ์ ได้ตั้งแต่วันที่
1 มิ.ย.-31 ต.ค. 2562 โดยสามารถเข้ารับบริการ
ณ จุดให้บริการย่อย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2562
เป็นต้นไป” พ.อ.ธนาวีร์กล่าว

วันเดียวกัน เวลา 14.30 น. พ.ต.ท.พรศักดิ์
พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผอ.รมน.ภาค
4 พร้อมคณะเดินทางมาพื้นที่ปัตตานี เพื่อเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดหน้า
ตลาดนัดบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อ
วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมาที่ร.พ.ค่าย
อิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
เยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บที่ยังคงรักษาอยู่ที่
โรงพยาบาลซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ยังต้องรอเช็กอาการอีกระยะหนึ่ง และรอ
คำสั่งจากแพทย์อนุมัติให้กลับบ้านได้ ผู้บาดเจ็บ
คือ จ.ศ.อ.สมพล ลิ้มประเสริฐ อายุ 56 ปี
โดยแม่ทัพภาคที่ 4 พุดคุยสอบถามอาการ

พร้อมให้กำลังใจ ก่อนจะมอบเงินพร้อม
กระเช้าสิ่งของช่วยเหลือ

จากนั้นเดินทางและเข้าเยี่ยมชมครอบครัว
ผู้เสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 52/2 ต.บ่อทอง ของ
ค.ช.อัยดิลฟิตลี ชะโก๊ะ อายุ 14 ปี ที่เสียชีวิต
จากเหตุจากรยานยนต์บอมบ์ดังกล่าว พล.ท.
พรศักดิ์กล่าวให้กำลังใจและมอบเงินและ
สิ่งของช่วยเหลือครอบครัว พร้อมยืนยันจะนำ
ผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว ขอให้
ครอบครัวมั่นใจ อย่าหวาดกลัว และขอเป็น
พลังให้กับครอบครัวได้ก้าวผ่านช่วงเวลาอัน
เลวร้ายนี้ไปได้โดยเร็ววัน รับปากพร้อมให้
ความช่วยเหลือทุกอย่าง

ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบ้านของนาง
สารีปะ เฮาะแซ ผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายจากเหตุ
ระเบิด ซึ่งเปิดเป็นร้านขายอาหาร โดยแม่ทัพ
ภาคที่ 4 ให้กำลังใจกับสามีและบุตรสาวทั้ง 3
ให้มีพลังในการใช้ชีวิตเดินหน้า เอาชนะความ
หวาดกลัวจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น เพื่อก้าวต่อ
ไป พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่อง
ใช้แก่ครอบครัวด้วย

จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมอส.ทพ.จිරศักดิ์
แก้วนพรัตน์ ผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่
ร.พ.ปัตตานี โดยได้พูดคุยสอบถามอาการ
พร้อมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือและ
กระเช้าเยี่ยม ก่อนเดินทางกลับ

พล.ท.พรศักดิ์กล่าวว่า ตนสั่งการและเน้น
เข้าไปทุกๆ หน่วยงานให้กำหนดมาตรการ
ป้องกันจุดสำคัญๆ เพิ่มมากขึ้นแล้ว ด้านคดี
ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเร่งติดตามอย่างเต็มที่
จากหลักฐานและกล้องวงจรปิด ตลอดจน
พยานแวดล้อมต่างๆ ขณะนี้รู้ตัวกลุ่มคนร้าย
และทราบว่ามีที่ความถี่หนีไปมากแล้ว คาด
ว่าอีกไม่กี่วันจะจับคนร้ายได้แน่นอน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15057

Col.Inch: 76.13

Ad Value: 118,001.50

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 354,004.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เรื่องคนมาเป็นข่าวสเปเชียล

เรียงคนมาเป็นข่าว



สเปเชียล



พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร

●...เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ระหว่าง ร.ท.หญิงจตุภักดิ์ สีตบุตร บุตรี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม-ดร.วิภาดา สีตบุตร กับ นายสัตวแพทย์ นที เตชะอาภรณ์กุล บุตร นายสัตวแพทย์วรพงษ์ เตชะอาภรณ์กุล-นางสาวภาวนา ศิริสุทธิพันธ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยง เนื่องในพิธีฉลองสมรสพระราชทาน ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมดิ แอทินี โอเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 (คือกเทล)



●...อิสริย์ ตันทลิตี ลูกสาวคนโปรด ฐากร ตันทลิตี เลขาธิการ กสทช. และ พรพาณี ตันทลิตี เพิ่งบินไปรับปริญญาโท Master of Arts จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ได้เล่าให้ฟังถึงพิธีประสาทปริญญา ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ซึ่งสืบสานต่อเนื่องมานานกว่า 800 ปี ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นักศึกษาปริญญาตรีทุกคนเมื่อจบการศึกษาไม่ว่าสาขาใดก็ตาม จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15057

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 76.13

Ad Value: 118,001.50

PRValue (x3): 354,004.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นชาวสเปนเซียล

แต่การเข้ารับประสาทปริญญา “Master of Arts” ต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กำหนดไว้ 6 ปี นับตั้งแต่เข้าเรียนและได้รับปริญญาตรีมาแล้วมากกว่า 2 ปี อีกทั้งต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

เมื่อครบ 6 ปี นักศึกษาผ่านเกณฑ์จะได้รับจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ การประสาทปริญญาของเคมบริดจ์ในทุกๆ ปริญญา มีรูปแบบพิเศษแทนที่มหาบัณฑิตเดินเข้าไปรับใบปริญญาจากมืออธิการบดี แต่ที่นี่จะมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเรียกว่า Praelector พูดต่ออธิการบดีเป็นภาษาละตินว่า “บุคคลต่อหน้าท่านคนนี้มีคุณสมบัติและได้ศึกษาเล่าเรียนมา มีความเหมาะสมที่จะได้รับปริญญา”

จากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจะเดินเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าอธิการบดี ทำท่าในลักษณะพนมมือ อธิการบดีกุมมือนมหาบัณฑิตไว้ แล้วกล่าวเป็นภาษาละติน ความว่า “ขอประสิทธิ์ประสาทปริญญาให้” ใบปริญญาจะได้รับภายหลังจากเสร็จพิธีแล้ว



พิธีนี้เป็นรูปแบบที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโรมัน ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกได้ถึงความขลังและความสำคัญของการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งชายและหญิงสามารถเลือกใส่กระโปรงหรือกางเกงได้ แต่ต้องเป็นสีชาวดำเท่านั้น ยังต้องคงไว้ซึ่งความเรียบร้อย เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การรักษานขนบธรรมเนียมประเพณีสามารถทำควบคู่ไปกับการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลได้

สำหรับ “อิสริย์” จบปริญญาตรีสาขากฎหมาย เมื่อปี 2559 เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ได้รับปริญญาโทสาขากฎหมาย กลับมาสอบเป็นเนติบัณฑิตเมื่อปี 2561 ปีเดียวกัน “อิสริย์” สอบบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝึกอบรมที่ศาลอาญากรุงเทพใต้

คุณอ้อ